

Số: 1624/TB-UBND

Cẩm Xuyên, ngày 29 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 26/4/2024

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức giao ban nghe và cho ý kiến về các đề án: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thương mại dịch vụ xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/500.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí PCT UBND huyện và Ủy viên UBND huyện; Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến thảo luận và biểu quyết của các đại biểu tham dự họp; Đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp tổng hợp, kết luận như sau:

Cơ bản thống nhất thông qua các đề án: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thương mại dịch vụ xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/500 được trình bày tại buổi làm việc; một số ý kiến góp ý của các địa phương và thành viên dự họp đã được thống nhất tại buổi làm việc, đề nghị đơn vị tư vấn rà soát, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp. Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện, giao Ban quản lý dự án lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên rà soát lại đề án, đảm bảo phù hợp với các ý kiến góp ý. Đồng ý cho Ban quản lý dự án lập quy hoạch tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư để triển khai các bước tiếp theo phù hợp với quy định.

*Phân công đồng chí Phạm Hoàng Anh - PCT UBND huyện, Trưởng ban quản lý dự án lập quy hoạch đơn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.*

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp ngày 26/4/2024, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời./.

#### Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Bộ phận theo dõi công việc;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hoàng**